

Sưu Tầm Những Cây Lan Lạ Đẹp...

Cũng như những người say mê sưu tầm những cây lan lạ đẹp, chị bạn thân và tôi gần như không bỏ qua bất cứ một cuộc triển lãm hoa lan dù lớn hay nhỏ từ San Jose cho tới San Diego. Người ta bảo chúng tôi có máu mê lan trong huyết quản hay là bị tẩu hỏa nhập ma quá nặng thực là không sai.

Nhiều cây lan đẹp chúng tôi muốn có, nhưng không sao tìm được cây thứ 2 và dù cho nài nỉ cách nào chủ nhân cũng không muốn bán lại, hoặc ra giá quá cao, không sao với nổi. Trong kỳ triển lãm quốc tế tại Huntington Gardens & Library có một cây lan rất lạ, đẹp đoạt giải “Best Species”. Thân lá giống như cây *Holcoglossum* với 3 chùm hoa chi chít, những bông hoa to chừng 3 phân màu nâu vàng làm cho cả hai chúng tôi đều muốn trở thành sở hữu chủ cả.



Nhưng hỏi mãi cũng không sao gặp được chủ nhân của khóm lan này, chúng tôi đành thúc thủ, về nhà vào Internet tìm xem có nơi nào bán hay không. Chúng tôi mừng rú khi thấy vườn lan của Seattle Orchids rao bán, nhưng buồn thay khi hỏi họ đã bán hết từ lâu. Hỏi khi nào mới có, họ bảo khoảng 10 tháng hay một năm không chừng, nếu muốn họ sẽ ghi vào “waiting list”.

Buồn 5 phút, chúng tôi đành nhờ ông Google tìm hộ những hình ảnh đẹp của cây lan khó kiếm, để đợi lúc rảnh rang mở ra xem cho đỡ thèm mà khỏi tốn tiền mua và đỡ tốn công nuôi trồng.



Nhân đọc bài [Giác Mộng Đêm Xuân](#), thấy mấy cây *Telipogon collantesii* và *Telipogon anticola* quá đẹp, chị bạn nổi máu anh hùng bảo: “*hay là chúng ta đi một vòng các nước Nam Mỹ, thăm dân cho biết sự tình, may ra kiếm được vài cây lan lạ đẹp.*” Ý kiến khá hay, nhưng khi kiểm điểm lại tình hình tài chính và không nỡ bỏ lại đàn con nheo nhóc cho ông chồng chỉ biết tráng trứng và nấu mì gói hay phở gói, nên chị em tôi đành dẹp mộng hải hồ.



[Luis Enrique Egoavil Arroyo](#)



lesisbetter.wordpress.com

Một hôm, hai chị em tôi đang châu đầu vào máy điện toán suýt xoa hình dáng lạ lùng của cây lan vịt trời của Úc (*Caleana major*) thì ông chồng tinh quái của tôi tùm tùm cười bảo rằng:



Manage Garden

“Tôi chỉ cho các bà xem một cây lan hình dáng còn kỳ lạ hơn nhiều, nhưng xem xong cảm các bà không được nghĩ bậy đấy nhé!”

Hình như muốn trêu chọc chúng tôi, nói xong, ông cầm ly nước dự tính bước ra ngoài. Chị bạn tôi không cầm được nổi tò mò vội nói *“Này chỉ đi rồi gọi chồng tôi sang, chiều nay chị em tôi sẽ đãi các ông tôm hùm xào hành gừng và cua rang muối.”*

Chồng tôi còn dè dặt rồi mới bước tới, kéo ghế ngồi rồi cầm con chuột rà tới rà lui rồi gõ chữ *Coryanthe speciosa*, sau đó bấm vào chữ “Images”. Hình ảnh hàng chục bông hoa lạ lùng hình dáng và màu sắc khác nhau hiện ra trên màn ảnh máy tính, nhưng cùng có một đôi cánh như cánh dơi và chiếc đầu tròn ngồ ngộ, chẳng có vẻ gì là một đóa hoa lan cả.



Orchids Bouquets and Plants



Pinterest.com

Chẳng hiểu các bạn nghĩ sao, chứ chị em chúng tôi thật sự ngỡ ngàng với hình dáng kỳ cục, lạ lùng của cây lan Nam Mỹ này và chẳng hiểu nó giống cái gì? Mà tại sao các khoa học gia lại cho nó là hoa lan được chứ?

Tâm Lan Kỳ Nữ